

Số: /BC-SXD

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 tại Sở Xây dựng**

Thực hiện văn bản số 2610/UBND-NC ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Công văn số 763/KTĐ-CQLTT ngày 29/10/2021 của Khối thi đua các cơ quan lĩnh vực kinh tế và xây dựng cơ bản về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng có báo cáo kết quả như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021**

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ ngành xây dựng Bắc Giang. Lãnh đạo Sở - Công đoàn ngành đã phối hợp phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2021, kết quả thực hiện như sau:

##### **1. Công tác triển khai, chỉ đạo**

Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Chỉ thị 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn liền với cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 63 năm ngày thành lập ngành Xây dựng.... Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong CNVCLĐ.

Từ những chỉ tiêu kế hoạch của ngành, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành đã xây dựng chỉ tiêu thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực trong lao động sản xuất, kinh doanh ở các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực ngành, thường xuyên bám sát phong trào, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác đăng ký các chỉ tiêu, danh hiệu của đơn vị mình ngay từ đầu năm. Tất cả các đơn vị cơ sở phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đã đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021 theo quy định.

Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Xây dựng đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; "Đảm bảo và nâng cao chất lượng, công trình xây dựng" trong CNVC - Lao động, vận động CNVC - Lao động tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính, trọng tâm do vậy đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị, lập thành

tích chào các ngày lễ lớn trong năm 2021 nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Đồng thời đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng, xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Thực hiện đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thể thao trong CNVCLĐ, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Nhìn chung công tác chỉ đạo, đôn đốc triển khai phát động các phong trào thi đua tại Sở và ngành được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng quy định.

## **2. Những chỉ tiêu và kết quả phong trào thi đua năm 2021**

### **2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ**

Trong năm 2021, trong điều kiện chức năng nhiệm vụ của Sở ngày càng nhiều, biên chế ngày càng phải tinh giảm, cùng thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh, Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết quả năm 2021 đạt được như sau:

2.1.1. Tiếp tục triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII; Chương trình hành động của Sở thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Tổ chức chăm lo đời sống cán bộ công chức, viên chức; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn và các đoàn thể quần chúng. 100% cán bộ, đảng viên Sở đã lập kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng Kế hoạch của Tỉnh ủy về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.1.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa hiện đại theo quy định. Tổ chức tiếp nhận (883 hồ sơ) và giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân kịp thời, đúng quy định, khi giải quyết TTHC đã thực hiện tốt việc giảm thời gian giải quyết trung bình trên 30% so với thời gian quy định của trung ương. Trong đó đã giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được 202 hồ sơ; lần đầu đã triển khai 39 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 02 thủ tục mức độ 4, đã có 07 thủ tục HCC mức độ 3 thường xuyên phát sinh giải quyết cho 238 hồ sơ TTHC theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC chính không phù hợp tại cơ quan, đã tiếp nhận 276 phiếu được đánh giá tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, không có ý kiến phản hồi tiêu cực.

2.1.3. Trong năm 2021, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 quy định về quy mô và thời hạn tồn tại

đối với công trình xây dựng thuộc diện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định 396/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 về việc bãi bỏ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Phối hợp Sở Kế hoạch tham mưu dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về việc Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 về việc Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hiện Sở đã hoàn thành dự thảo, trình UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 các dự thảo: Quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quy định một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đúng tiến độ.

Sở đã tổ chức tiếp nhận kịp thời các văn bản của Bộ, Ngành, TW hướng dẫn công tác quản lý trong ngành xây dựng. Sở đã tổ chức 02 Hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách về xây dựng trong quý II/2021 tại huyện huyện Lục Ngạn, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với trên 450 đại biểu tham dự; Sở đã tổ chức 02 hội nghị đối thoại với các cơ quan, doanh nghiệp để nghe ý kiến của các doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính của ngành, đồng thời giải thích và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền kiến thức quản lý nhà nước trực tiếp cho các huyện thành phố đúng quy định.

#### 2.1.4. Kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 09/02/2021, nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng gồm 06 nhiệm vụ, chia thành 09 chỉ tiêu. Tính đến thời điểm tháng 11/2021, Sở Xây dựng đã hoàn thành đủ 05 chỉ tiêu <sup>(1)</sup> đúng thời gian theo kế hoạch; 04 chỉ tiêu <sup>(2)</sup> đang thực hiện đúng kế hoạch.

---

<sup>1</sup> **Gồm các nhiệm vụ hoàn thành như sau:**

- Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 09/6/2021 về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
- Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
- Phấn đấu thu hút thêm ít nhất 01 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh: Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nhà ở công nhân thị trấn Nهنh, huyện Việt Yên.
- Kết quả: Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh
- Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

2.1.5. Trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện và : 99 nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng; 114 đồ án quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết; 02 đồ án Quy hoạch xây dựng vùng; 15 đồ án Quy hoạch phân khu; 25 đồ án Quy hoạch chung; tham gia ý kiến 136 đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chấp thuận chủ trương đối với trên 59 dự án theo quy định.

2.1.6. Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, trong năm 2021, Sở đã cấp phép xây dựng 36 công trình, dự án theo thẩm quyền. Tham gia ý kiến, thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) đối với 82 công trình; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC-DT được 168 công trình. Ngoài ra, Sở đã khảo sát, công bố, tính toán và thông báo giá vật liệu xây dựng trong những tháng đầu năm theo quy định.

2.1.7. Trên lĩnh vực phát triển đô thị, trong năm 2021 Sở đã thẩm định 02 Chương trình phát triển đô thị (Đô thị Việt Yên, Đô thị Hiệp Hòa); báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án cần thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Ngoài ra, Sở đã thẩm định điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện 08 dự án; điều chỉnh, bổ sung chấp thuận đầu tư 02 dự án; đôn đốc các Chủ Đầu tư, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện 08 dự án; điều chỉnh dự án 10 dự án khu đô thị, khu dân cư. Thực hiện thẩm định đề án đề nghị công nhận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV, quy chế quản lý kiến trúc đô thị Việt Yên, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đang tổ chức đôn đốc hoàn thành 09 dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

2.1.8. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về VLXD, Sở Xây dựng đã tích cực hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất VLXD thực hiện đúng quy định. Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy 13 sản phẩm vật liệu xây dựng. Tham gia ý kiến giá vật liệu xây dựng 58 công trình, công bố giá vật liệu hàng quý theo định kỳ đảm bảo đúng thời gian quy định. Đã tham mưu UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xi măng trên địa bàn tỉnh; đã chủ động, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, đôn đốc UBND

---

- Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu số 2, thành phố Bắc Giang. Hiện Sở đang đôn đốc thành phố Bắc Giang thi tuyển kiến trúc biểu tượng của thành phố theo quy định.

<sup>2</sup> **Gồm các nhiệm vụ:**

- Lập Đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 – Đã hoàn thành trình UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2021..

- Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành các dự án khu dân cư, khu đô thị theo kế hoạch (dự kiến 06 dự án) – Đã có 1 dự án hoàn thành (KĐT Bách Việt Lake Garden thành phố Bắc Giang); có 9 dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021, vượt kế hoạch đề ra.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tỷ lệ dân số đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2021 đạt 23% – UBND tỉnh đang trình Bộ Nội vụ phê duyệt đề án thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý (dự kiến sẽ trình tại phiên họp Ủy ban thường vụ QH thông qua tại phiên họp trong tháng 12), sau khi có quyết định thành lập thị dân số đô thị sẽ đạt và vượt kế hoạch đặt ra.

- Tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Hệ thống tiêu thoát nước và giao thông Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (dải cây xanh mặt nước thuộc khu phía Nam), tạo điểm nhấn về cây xanh, cảnh quan cho thành phố Bắc Giang và tỉnh Bắc Giang – Hiện UBND thành phố đã hoàn thành lập đồ án, trình Sở Xây dựng thẩm định, dự kiến phê duyệt trong tháng 12/2021 đúng kế hoạch.

các huyện Lục Ngạn, Yên Thế thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch nung công nghệ lò vòng và sản xuất vôi thủ công trên địa bàn.

2.1.9. Trong công tác quản lý nhà ở, Sở tham mưu dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Quy định một số nội dung về đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu phê duyệt Chủ trương đầu tư 02 dự án nhà ở xã hội<sup>3</sup>. Ngoài ra, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh về việc bố trí phòng làm việc cho 05 đơn vị tại toà nhà khối liên cơ quan tỉnh. Đang triển khai đôn đốc, tạo điều kiện giúp Chủ Đầu tư hoàn thành xây dựng 01 dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch. Trong năm, thị trường bất động sản cả nước nói chung, Bắc Giang nói riêng đã xảy ra tình trạng sốt giá, Sở đã theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở và các sàn giao dịch bất động sản. Qua đợt kiểm tra đã nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, tình trạng lều lán, trung gian giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản đã hạn chế, thị trường bất động sản đã hạ nhiệt và đã kiểm soát, lượng khách giao dịch không còn nhộn nhịp, sốt ảo như trước

2.1.10. Trong công tác quản lý, nghiệm thu chất lượng công trình, Sở đã tổ chức tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 108 công trình vào sử dụng, 11 công trình yêu cầu khắc phục tồn tại sau kiểm tra nghiệm thu; kiểm tra chất lượng 06 công trình. Sở cũng thường xuyên đôn đốc các huyện, các Sở chuyên ngành thực hiện tổ chức kiểm tra theo đúng quy định. Qua đó, chất lượng các công trình trên địa bàn được nâng lên, nhận thức về trách nhiệm trong quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng được cải thiện, không xảy ra sự cố công trình.

2.1.11. Trong tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Sở đã giải quyết 14 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, đến nay đã giải quyết xong 100%, không còn tồn đọng; đã ban hành 01 kết luận thanh tra, đang tiến hành 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua thanh tra đã phát hiện, xử phạt VPHC đối 05 tổ chức, số tiền là 142.500.000 đồng. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh xử phạt đối với 04 doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp do tổ chức thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp và thi công không có giấy phép xây dựng. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Việt Yên. Qua kiểm tra, xử phạt đối với 02 Chủ đầu tư do tổ chức thi công sai giấy phép xây dựng được cấp, không có giấy phép xây dựng và đưa công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định, yêu cầu 03 chủ đầu tư tự tháo dỡ các công trình vi phạm. So với cùng kỳ năm 2020, các cơ quan đã tăng cường kiểm tra, xử phạt; số vi phạm trật tự xây dựng giảm so đáng kể, nhất là không có trường hợp vi phạm nghiêm trọng xảy ra;

---

<sup>3</sup> Xây dựng Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn và thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên; Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân thôn Trung Đồng xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

kip thời ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các dự án, công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, đình chỉ thi công, yêu cầu lập hồ sơ bổ sung và khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

2.1.12. Tăng cường đôn đốc thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2021 đúng kế hoạch, cơ bản các chỉ tiêu đáp ứng kế hoạch đề ra, trong đó có 01 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm (Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 91,1/91%).

2.1.13. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về UBND tỉnh và Bộ Xây dựng và các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định. Báo cáo Bộ Xây dựng theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD về hệ thống chỉ tiêu ngành xây dựng kịp thời.

2.1.14. Thực hiện tốt việc chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; hướng dẫn về chuyên môn đối với phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Giang. Phối hợp với các Sở, Ban ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và nhiệm vụ chuyên môn do Bộ Xây dựng giao.

## **2.2. Công tác thi đua tại các doanh nghiệp trong ngành**

Quán triệt nhận thức thi đua là yêu nước, là động lực phát triển, nên ngay từ đầu năm lãnh đạo Sở đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Ngành phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được tổ chức chặt chẽ đến tận cơ sở, có chương trình hành động cụ thể, đã động viên kịp thời các đơn vị và cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao. như các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; " Đảm bảo và nâng cao chất lượng, công trình xây dựng". Đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hạ giá thành, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo giải quyết đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CNLĐ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Từ mục tiêu chung, các đơn vị đã xây dựng những chương trình hành động cụ thể và tổ chức phát động thi đua theo quy định.

Các phong trào đên ơn đáp nghĩa, phong trào quyên góp ủng hộ người nghèo, quỹ nhân đạo do Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, tất cả cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng toàn ngành đều hăng hái tham gia và đóng góp tích cực theo hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

## **2.3. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ.**

Phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá tinh thần và vật chất cho CNVCLĐ được các đơn vị hưởng ứng tích cực các cuộc vận động " Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân lao động Ngành Xây dựng", " Đảm bảo nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng" do Bộ Xây dựng và Công đoàn xây dựng Việt nam phát động với 3 mục tiêu: Tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, ổn định nơi ở cho công nhân lao động.

Lãnh đạo các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn tìm mọi biện pháp tạo việc làm cho người lao động, hàng năm lao động có việc làm thường xuyên từ 95% trở lên. Việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT cũng như các chế độ về tiền lương đối với người lao động được đảm bảo tốt, chế độ BHLĐ được trang bị đầy đủ theo quy định.

Điều kiện làm việc và chỗ ở cho CNLĐ thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, các đơn vị đã đầu tư sửa chữa trụ sở, văn phòng làm việc, khu tập thể CNLĐ, trang thiết bị mới, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và giải quyết công việc nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động và hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường...

Phong trào văn hoá thể thao trong Ngành được các đơn vị quan tâm đầu tư và duy trì, đông viên được đông đảo CNLĐ tham gia.

#### **2.4. Phong trào xây dựng Đảng, đoàn thể quần chúng vững mạnh.**

Thời gian qua từ Lãnh đạo Ngành đến các cơ sở thường xuyên quan tâm tổ chức tốt việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ có liên quan trực tiếp đến người lao động. Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và quy chế dân chủ cơ sở. Nhìn chung các Đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong Ngành đều hoạt động tốt có hiệu quả và đạt nhiều thành tích góp phần đẩy mạnh sản xuất và công tác tại cơ quan, đảm bảo an ninh chính trị xã hội trong cơ quan và địa phương.

#### **2.5. Công tác khen thưởng**

Trong năm 2021, Giám đốc Sở đã xét tặng Giấy khen và thưởng tiền cho 05 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Mặc dù còn nhiều khó khăn, khi nguồn cán bộ, công chức tại các phòng, ban còn hạn chế. Mặc dù vậy, năm 2022 Sở tiếp tục thực hiện đăng ký các nhiệm vụ, công tác trọng tâm của Sở gồm:

1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tích cực hơn nữa trong tổ chức các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Đảm bảo và nâng cao chất lượng, công trình xây dựng”, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Đảm bảo tốt đời sống và nơi ở của Công nhân lao động ngành Xây dựng” do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành được giao năm 2022. Phấn đấu để có 85% trở lên gia đình CNVCLĐ đạt gia đình văn hoá, 90% cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hoá.

2. Đăng ký, thực hiện, gắn biển các công trình sản phẩm chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đã đăng ký thi đua năm 2022 ngành xây dựng.

3. Đẩy mạnh phong trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động” trong các đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng nét văn hoá của doanh nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ của ngành.

4. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành thực hiện tốt chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp nhiều cho kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của ngành.

5. Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm, sơ kết đợt 2 để khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, kinh doanh góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng Bắc Giang năm 2022.

6. Lãnh đạo Sở - Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Giang tiếp tục kêu gọi toàn thể cán bộ CNVCLĐ toàn ngành hãy phát huy truyền thống đoàn kết và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân ngành Xây dựng Bắc Giang, đẩy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị toàn ngành hàng năm của mỗi đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và toàn ngành nói chung, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

### **III. ĐỀ XUẤT HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG**

Đề xuất: Tặng cờ thi đua năm 2021 của UBND tỉnh cho Sở Xây dựng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Sở Xây dựng./.

#### ***Nơi nhận:***

- Cục Quản lý thị trường tỉnh BG;
- Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Ban thi đua KT Sở Nội vụ;
- TT Hội đồng TĐKT khối KT;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP<sub>Đoàn</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Vương Tuấn Nghĩa**